

กยศ. จับมือ สกมช. ส่งเสริมความรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์แก่ผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม และเจ้าหน้าที่สถานศึกษา ได้เรียนรู้การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม Confidential ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “กองทุนฯ ได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม และเจ้าหน้าที่สถานศึกษา ได้เรียนรู้การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เนื่องจากกระบวนการให้กู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนฯ จำเป็นต้องดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลและธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งสถานการณ์โลกออนไลน์ในปัจจุบันมีการสร้างข้อมูลเท็จหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อ มิจฉาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โฆษณาหลอกลวงประชาชน หลอกลงทุน ชักชวนเข้าเว็บพนันออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ในกรณีนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยในโลกออนไลน์และภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้ง กองทุนฯ จะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อไป”

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีความรุนแรงมากขึ้น และรูปแบบการโจมตีก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งสำคัญที่ สกมช. ต้องเร่งผลักดันคือการพัฒนาทักษะด้านไซเบอร์ให้กับคนไทย โดยมีเป้าหมายหลักคือ การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีองค์ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งมีการประสานงานเครือข่ายเพื่อบูรณาการยกระดับบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้มีขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ ฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมืออันดีที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการอบรมหลักสูตรให้แก่ครูอาจารย์ที่ดูแลการให้กู้ยืมเงิน กยศ. และนักเรียนนักศึกษา กยศ. ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนากำลังคนด้านไซเบอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและนำไปสู่โอกาสในการมีอาชีพที่มั่นคงต่อไป สุดท้ายนี้ สกมช. และ กยศ. จะร่วมมือกันพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ด้านไซเบอร์ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง”